

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	บ้านเมือง	
Date :	9 ต.ค. 2552	No : 52546333
	Page : 13	

อดีตประธาน ทปอ. หนุนมหา 'ลัยรับตรง

● ไม่ฟันธงระบบใดดีที่สุดแนะฟังความเห็นทุกฝ่าย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิสชันส์) ที่มีข้อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนที่หลากหลายว่า จากประสบการณ์ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบคัดเลือกนักศึกษาไม่มีระบบไหนที่ทำให้ทุกคนพอใจ เพราะเป็นเรื่องของการแข่งขันบนพื้นฐานความจำกัดของที่นั่งในสถาบันยอดฮิต และผู้แข่งขันที่มีพื้นฐานการเรียนไม่เท่ากัน จึงยากที่จะบอกได้ว่าอะไรคือระบบที่ดีที่สุด ซึ่งขณะนี้ก็ไม่คำตอบว่าจะรู้ได้อย่างไร เพื่ออะไร เพราะไม่ว่าแนวทางใดที่ได้ออกมาก็มีผลกระทบ โดยส่วนตัวคิดว่าระบบ

การสอบ 2 ครั้งเช่นที่เคยทำมาในอดีตเป็นแนวทางที่คนน่าจะเห็นด้วยมากที่สุด เพราะหากพิจารณาจากระบบแอดมิสชันส์ก็ไม่ได้ทำให้การแข่งขันและการทบทวนลดน้อยลง ความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างเด็กในเมืองและเด็กในต่างจังหวัดก็เหมือนกัน อย่างไรก็ตามหากจะมีการปรับปรุงต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบ รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่รับเด็กเข้าไป ซึ่งหากออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องรับฟัง รวมถึงหากเห็นว่าระบบการสอบเอกราชดีกว่าก็ต้องว่าตามนั้น

รศ.ดร.วันชัย กล่าวถึงแนวคิดของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาด้วยระบบแอดมิสชันส์ และลดการรับตรงว่าเป็นนโยบายที่ดี แต่ต้องดูถึงข้อดีและข้อเสีย ต้องพิจารณาว่าทำไมเด็กมาสมัครรับตรงมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ห่างไกลที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง และต้องถามมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดรวมถึงมหาวิทยาลัยขนาดเล็กทำไมถึงต้องรับตรง เพราะโดยข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัยได้เด็กจากระบบแอดมิสชันส์น้อยมาก เนื่องจากโดยธรรมชาติของเด็กจะเลือกเข้าสถาบันที่ชอบก่อนโดยไม่คำนึงว่าจะสอบเข้าได้หรือไม่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเล็กๆ จึงมีคัดเลือกผ่านระบบแอดมิสชันส์น้อย และการสละสิทธิ์จึงมีมาก ดังนั้นการรับตรงจะได้เด็กที่จะอยากเข้าเรียนมากกว่า

ด้านนายชัยวุฒิ กล่าวว่า การที่เด็กวิ่งรอกสอบรับตรงหลายที่ถือเป็นสิทธิ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กเก่งอยู่แล้วและสามารถสอบติดเกือบทุกที่ จึงทำให้ไปกันสิทธิ์คนอื่น แต่คงไม่สามารถไปบังคับได้ว่าเด็กแต่ละคนจะต้องสอบที่ที่เท่านั้น ดังนั้นตนอยากจะฝากเด็กที่มีโอกาสให้ตัดสินใจเลือกที่ได้ที่หนึ่งทีคิดว่าชอบและเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด